

คู่มือออนไลน์

โดย ธรรมาธิปติ

คนที่บ้านร้อน อยู่บ้านไม่ค่อยติด ต้องแก้ด้วย “ใจ”

สวัสดิ์ศรีรับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของ คุณวดี เกิดวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2529 เวลา 21.00 น. พัทลุง เพศหญิง

คุณวดี เป็นคนที่ค่อนข้างคือร้อนแอมามากๆทีเดียว เอาแต่ใจตัวเอง และออกทางกล้าได้กล้าเสียอีกด้วย ดังนั้น การจะตัดสินใจทำอะไรในอนาคต ก็พึงระลึกไว้เสมอว่า ควรจะต้องรับฟังความเห็นผู้อื่นเสมอ อย่าหักหาญ หรือ เอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่

โดยเฉพาะกับคู่ครอง เพราะเป็นคนที่ใกล้ชิดเรามากที่สุด

คำถามแรก ดวงของดิฉันเหมาะที่จะทำกิจการส่วนตัวมั๊ยคะ

ดวงชะตาของคุณวดี มีความผกผันค่อนข้างสูง คล้ายตุ๊กตาล้มลุก กล่าวคือ ขณะที่ดวงกำลังดีๆอยู่ก็สามารถกลับไปร้ายได้ แต่ถึงตอนที่ร้ายๆก็สามารถกลับไปดีได้เช่นกัน

ชีวิตของคุณจะต้องต่อสู้มากกว่าคนทั่วไป และมักจะมีอุปสรรค หรือ ความขัดข้องในชีวิตอยู่เนืองๆ โดยที่ตัวคุณเองเป็นคนสร้างขึ้นมา และ คุณก็ยังคิดไปในทางชอบทำอะไรแบบเสี่ยๆ ประเภทเสี่ยดวง หรือ เสี่ยโชค และชอบคิดริเริ่มทำอะไรใหม่ๆ ซึ่งแน่นอนก็หนีไม่พ้นที่จะต้อง เสี่ยอยู่ดี

การริเริ่มและเสี่ยดวงแบบนี้ อาจให้ความสำเร็จแก่คุณได้ในช่วงแรก แต่ก็ต้องเตือนใจตัวเองเสมอว่า ความเสียหายวิบัติอาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้

ดังนั้น ไม่ว่าจะทำงานแบบไหน ทำธุรกิจส่วนตัว หรือ เป็นลูกจ้าง ก็จงพึงตระหนักในเรื่องนี้ให้มาก เพื่อเตือนใจตัวเองเสมอว่า อย่าหลง หรือ หลงระเริงยามที่ประสบความสำเร็จมากๆ และก็ไม่ควรจะทอดทิ้งอย่างสิ้นหวัง ยามที่ชีวิตตกต่ำ ด้วย

โดยส่วนตัว ผมไม่แนะนำให้ทำธุรกิจของตัวเอง ด้วยเหตุผลทางโหราศาสตร์ที่ผมมองเห็นครับ

คำถามที่สอง ถ้าจะเปลี่ยนงาน จะดีมั๊ย หรือ จะทำกิจการด้านไหนถึงจะรุ่ง

พื้นชะตาเดิมของคุณชี้หมายว่า คุณมักจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานบ่อยๆ ประเภทที่ทำงานร้อน ทำงานที่ไหนมักจะอยู่ไม่นาน โดยเฉพาะในช่วงนี้ คุณจะรู้สึกร้อนรนอยากจะทำงานใหม่ เพราะคุณมีศัตรูลับที่ไม่ชอบคุณ แอบสร้างความเป็นอริร้อนให้

ถามว่า จะเปลี่ยนงานดีหรือไม่ ก็ตอบว่า เปลี่ยนในขณะนี้ไม่ดี และแม้แต่ในช่วงใกล้ๆ ระยะ 1 ปีข้างหน้า ผมก็คิดว่าไม่น่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆ เพราะไม่ค่อยจะเป็นผลดีนัก

ถามว่าทำกิจการด้านไหนถึงจะรุ่ง ก็ขอตอบว่า คุณควรจะทำงานทางด้านเอกสาร การติดต่อสื่อสาร บัญชี การเงิน งานวิชาการ หรือ อาจจะเป็นงานที่ต้องใช้ศิลปะในการพูดชักน่วย หรือ งานที่เป็นงานของผู้หญิง เช่น ทำอาหาร หรือ จัดดอกไม้

งานแบบนี้ น่าจะสอดคล้องกับดวงชะตาของคุณครับ

คำถามสุดท้าย ดวงจะมีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองหรือไม่ มาแต่งงานอยู่กับสามีที่ละเซิงเทรา ที่บ้านอยู่กันหลายคน ทำให้มีเรื่องอึดอัดใจบ้าง ดวงจะมีบ้านได้เมื่ออายุเท่าไร หรือ จะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร

การคิดที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง เป็นความฝันของมนุษย์ทุกคน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองได้ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ

กรณีของคุณเวลานั้น การจะมีบ้านเป็นเรื่องค่อนข้างยากมาก หรือ หากจะมีก็ต้องใช้เวลาานมาก และด้วยเหตุผลทางโหราศาสตร์ คุณจึงรู้สึกอึดอัดใจในการอยู่ในบ้านของสามี ทำให้คุณเริ่มคิดมองหาบ้านใหม่ที่จะแยกตัวออกไปอยู่ต่างหาก

แต่การที่จะออกไปสร้างบ้านของตัวเองนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคุณ เพราะหนึ่ง การเงินของสามีของคุณก็ไม่สู้จะดีนัก อีกทั้งการเงินของคุณเองก็ค่อนข้างจะจุกจุก และ อาจเกิดความไม่แน่นอนสูง

นอกจากนี้ การจะออกจากบ้านของครอบครัวสามีไปสร้างบ้านของตัวเอง มารดาของสามี หรือ แม้กระทั่งตัวของสามีของคุณเอง ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับ

ที่ผมจะแนะนำได้ก็คือ หนึ่ง สำนวณบัญชีรายรับรายจ่ายของคุณและสามีอย่าละเอียด คุณจะมีกำลังทรัพย์พอจะสร้างบ้านใหม่ได้หรือไม่ หากผ่านข้อที่หนึ่ง จึงค่อยหาทางพูดจากับสามี และ มารดาของสามี ให้ผู้ใหญ่เห็นความจำเป็นที่จะต้องมีบ้านเป็นของตนเอง

หากรายได้ไม่เพียงพอที่จะสร้างบ้านใหม่ ผมก็ขอแนะนำให้ปรับจิตใจยอมรับสภาพที่เป็นอยู่

โบราณว่าไว้ คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก หากใจสบาย แม้บ้านจะเล็กคับแคบ ก็อยู่ได้ไม่ลำบากครับ

หากมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็เขียนมาถามนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณวลี ช่วยศกบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ thammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณผู้ใช้นามแฝงว่า “โตโน ” ครับ

